

# Hỏi Tôi Về Khủng Long!

Hôm nay, một người hướng dẫn từ Bảo Tàng Discovery ở Acton đã đến thăm lớp học của tôi và dẫn dắt một chương trình về khủng long.

Tất cả chúng tôi đều giả làm nhà cổ sinh vật học và sử dụng các kỹ năng của một nhà khoa học để quan sát, đặt câu hỏi và chia sẻ ý tưởng của mình. Tôi đã khai quật được một số hóa thạch thực sự tuyệt vời. Hãy hỏi tôi về những loại công cụ tôi đã sử dụng. Bạn cũng có thể yêu cầu tôi mô tả hóa thạch yêu thích của tôi.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy hóa thạch trứng khủng long chưa? Tôi thì đã! Hãy để tôi cho bạn biết về hình thức và cảm nhận của nó.

Yêu cầu tôi cho bạn biết về hình dạng của tổ khủng long và vật liệu chúng tôi sử dụng để làm một cái tổ mô hình.

Chúng ta có thể cùng nhau khám phá thêm những vật liệu tự nhiên có thể để lại dấu ấn bằng cách nào.

## ***Dấu Ấn Trong Tự Nhiên***

Bắt đầu bằng cách thu thập nhiều loại vật liệu tự nhiên bên ngoài, chẳng hạn như các loại lá khác nhau, lá thông, que nhỏ, vỏ, hạt và vỏ quả, đá thô hoặc mịn, dương xỉ, và lông vũ. Chọn những vật có kết cấu thú vị nhất mà bạn có thể tìm thấy! Sau đó, chọn một cách để tạo dấu ấn của bạn:

### **Lựa chọn 1**

Sử dụng một tờ giấy và một cây bút chì màu đã xé vỏ để vẽ các vật liệu phẳng mà bạn đã thu thập được (đá, lá, lá thông). Đặt các vật đó bên dưới tờ giấy và chà bút chì màu lên trên để hiển thị các hình in và hoa văn.

Khám phá ý tưởng là việc đè xuống thứ gì đó từ tự nhiên sẽ để lại dấu ấn, và những hóa thạch đó được hình thành trong tự nhiên khi các lớp đất đè xuống một tàn tích tự nhiên (giống như bạn đang làm với mảnh giấy của mình!). Hỏi con bạn xem chúng có nhớ đã học về bất kỳ hóa thạch nào để lại dấu ấn hay không.

### **Lựa chọn 2**

Tạo một loại bột nhào muối đơn giản (tỉ lệ bột mì với muối với nước là 2:1:1). Sử dụng bột nhào làm "đất", ấn các vật liệu của bạn vào bột và quan sát các hình dạng và hoa văn có được. Sử dụng các giác quan của bạn để khám phá, lướt ngón tay của bạn lên các hình dạng được in trong bột. Hãy thử ấn tay của chính bạn vào bột để tạo ra một "hóa thạch" của bạn, giống như dấu vết khủng long mà bạn đã thấy!



**TRAVELING  
SCIENCE  
WORKSHOPS**  
DISCOVERY MUSEUM